

# Tích tụ ruộng đất - ý Đảng hợp lòng dân

Tích tụ ruộng đất luôn được coi là yếu tố quan trọng cho phát triển nông thôn, sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Với những cách làm riêng, thời gian qua huyện Hưng Hà đã có bước đi hiệu quả trong tích tụ ruộng đất, góp phần thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tại địa phương.

## KỶ 1: ĐỘT PHÁ TỪ ĐẤT

**T**rong những năm gần đây, từ việc đảm nghỉ, đảm làm, các mô hình tích tụ ruộng đất, sản xuất hàng hóa tập trung, liên doanh, liên kết trong sản xuất nông nghiệp đã "trả vàng" cho những giọt mồ hôi, công sức của người nông dân một nắng hai sương trên những cánh đồng ở Hưng Hà.

Năm 2014, anh Bùi Đình Hiếu là người đầu tiên mạnh dạn thuê hơn 6ha đất của hơn 110 hộ dân xã Hồng An (Hưng Hà) và đầu tư gần 20 tỷ đồng mở trang trại trồng cây ăn quả và sản xuất cây giống. Anh Hiếu chia sẻ: Thời điểm tôi đứng ra thuê đất tại xã Hồng An, từ chính quyền đến người dân đều dè dặt trong việc hợp tác bởi khái niệm tích tụ ruộng đất còn rất mới mẻ. Sau nhiều lần đối thoại, họp bàn, tôi đã thành công trong việc thuê lại đất của các hộ dân trong 25 năm. Sau khi thuê lại đất của nông dân, với những hộ có nhu cầu canh tác, tôi tiếp tục thuê 15 - 30 lao động địa phương làm việc cho trang trại với thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/tháng. Đến nay, sản phẩm của trang trại cung cấp chủ yếu cho hệ thống siêu thị và xuất đi Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định. Doanh thu hàng năm trung bình từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Gom được hơn 4ha đất ven sông vốn trước là vùng trồng cây dâu tằm nhưng kém hiệu quả, sau khi cải tạo, gia đình ông Nguyễn Văn Thủy, thôn Hủ, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) đã quyết định trồng cam vịnh và cam đường canh. Đến nay gia đình ông có khoảng 5.000 gốc cam và cho quả được 3 năm. Lứa đầu tiên thu được khoảng 20 tấn. Từ năm thứ tư trở đi, năm nào vườn cam cũng cho thu hoạch 40 - 50 tấn quả, thu lãi hàng trăm triệu đồng. Một hướng đi khác điển hình trong tích tụ ruộng đất ở Hưng Hà đó là mô hình trồng cây màu của anh Bùi Văn Vũ, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Hồng Minh. Là người năng động trong sản xuất, đi tiên phong trong tích tụ ruộng đất ở địa phương, những năm trước anh Vũ thuê 20ha đất cấy lúa chất lượng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Riêng vụ đông năm nay anh mạnh dạn thuê 30ha đất, liên kết với doanh nghiệp trồng cây bí đỏ xuất khẩu. Anh tâm sự: Là giám đốc HTX, bản thân tôi luôn trăn trở làm gì và làm như thế nào để đất phải "trả vàng". Vụ đông này "thiên thời, địa lợi" nên dự kiến sẽ cho thu hoạch khoảng 400 tấn bí, trừ chi phí sẽ cho lợi nhuận gần 1 tỷ đồng.

Cùng với các mô hình trên, có thể kể đến nhiều mô hình tích



Trồng cà rốt tại xã Diệp Nông (Hưng Hà).

tụ sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao khác ở Hưng Hà như: mô hình thuê 27ha đất trồng cam của anh Nguyễn Công Yên, xã Cộng Hòa; mô hình trồng bí xanh của anh Đỗ Gia Hưng, xã Chí Hòa, Trần Đức Thiêm, xã Diệp Nông... thu nhập bình quân từ 200 - 600 triệu đồng/năm. Hay xã Tây Đô ngoài hai vụ lúa nông dân còn gieo trồng trên 200ha cây màu vụ hè và 300ha cây vụ đông, giá trị sản xuất bình quân đạt 170 triệu đồng/ha/năm, gấp từ 3 - 5 lần so với cấy lúa.

Có thể thấy, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tích tụ ruộng đất, sản xuất quy mô lớn theo hướng hàng hóa là hướng đi đúng của huyện Hưng Hà và đã "đánh trúng" niềm mong chờ của người nông dân, góp phần mang lại hiệu quả, giá trị sản xuất, tạo được bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp của địa phương. Nếu như năm 2012 toàn huyện tích tụ được trên 257ha đất canh tác thì đến nay đã có 26 xã, thị trấn thực hiện việc tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích 575,9ha, tập trung vào 476 cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất. Trong đó có trên 160 hộ gia đình, doanh nghiệp tích tụ ruộng đất với quy mô từ 1ha trở lên. Những mô hình này đã và đang mang lại giá trị kinh tế cao đối với cá nhân cho thuê và người thuê ruộng. Có thể nói, mạnh dạn trong tích tụ ruộng đất, đầu tư kinh phí, công sức và tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, những người nông dân ở vùng đất cổ Hưng Hà đã bắt đầu "trả vàng", góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp của địa phương ngày càng tăng cao.

### Ông Dương Khắc Thủy, Chủ tịch UBND xã Hồng An (Hưng Hà)



Thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, địa phương khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất, đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và triển khai sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch. Toàn xã đã tích tụ được 140ha đất bãi với 37 hộ tham gia trồng cây ăn quả, cho thu lãi bình quân 350 - 400 triệu đồng/ha/năm. Hiện nay, xã Hồng An tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia tích tụ ruộng đất tại địa phương, bước đầu đã có thêm 100 hộ dân ứng hộ với diện tích khoảng 6ha. Kết quả từ việc tích tụ ruộng đất sản xuất đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 2,13%.

### Ông Nguyễn Văn Thủy, xã Hòa Tiến (Hưng Hà)



Thực hiện tích tụ ruộng đất trong sản xuất, nông dân chúng tôi không chỉ có thu nhập cao mà còn có thêm kinh nghiệm trong sản xuất hàng hóa tập trung. Năm 2016 vườn cam hơn 4ha của gia đình cho thu lãi 700 triệu đồng, năm 2017 thu lãi 800 triệu đồng. Dự tính năm 2018 vườn cam sẽ cho thu nhập cao hơn bởi cam sai quả và giá ổn định. Ngoài cho thu hoạch cao, vườn cam còn tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho hơn 10 lao động tại địa phương.

### Bà Kương Thị Nữ, thôn Đoài, xã Diệp Nông (Hưng Hà)



Ban đầu người dân chúng tôi cũng có tâm lý lo ngại sẽ mất đất sản xuất, không có việc làm, lợi ích bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau khi thuê đất, các chủ sản xuất thường thuê đất và thuê luôn nhân công lao động tại địa phương. Do vậy, ngoài thời gian làm ruộng của gia đình, chúng tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi làm thuê tại các mô hình tích tụ mà không bị gò bó về thời gian. Nông dân chúng tôi vừa có tiền từ cho thuê đất lại có thêm thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, đây là điều mà trước đây người nông dân chưa bao giờ nghĩ đến.

(còn nữa)  
MAI THƯ

# KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI 27 NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HĐND TỈNH BẦU

(Tiếp theo trang 1)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu tín nhiệm cao	Số phiếu tín nhiệm	Số phiếu tín nhiệm thấp
<b>I. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH</b>						
<b>1. Lãnh đạo HĐND tỉnh</b>						
1	Vũ Mạnh Hiến	Phó Chủ tịch HĐND tỉnh	63/63	56	5	2
2	Đàm Văn Vương	Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh	63/63	61	1	1
<b>2. Trưởng ban HĐND tỉnh</b>						
1	Trần Thị Bích Hằng	Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh	63/63	58	4	1
2	Trần Hữu Hiệp	Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh	63/63	58	5	0
3	Trịnh Quang Hiệp	Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh	63/63	45	15	3
<b>II. UBND TỈNH</b>						
<b>1. Lãnh đạo UBND tỉnh</b>						
1	Phạm Văn Ca	Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh	63/63	57	5	1
2	Nguyễn Hoàng Giang	Phó Chủ tịch UBND tỉnh	62/63	56	6	0
3	Nguyễn Thị Linh	Phó Chủ tịch UBND tỉnh	63/63	54	8	1
4	Phạm Văn Xuyên	Phó Chủ tịch UBND tỉnh	63/63	54	9	0
<b>2. Ủy viên UBND tỉnh</b>						
1	Trần Đình Bách	Ủy viên UBND tỉnh	63/63	46	15	2
2	Nguyễn Văn Bái	Ủy viên UBND tỉnh	62/63	43	18	1
3	Phạm Văn Dịu	Ủy viên UBND tỉnh	63/63	42	20	1
4	Nguyễn Đức Dũng	Ủy viên UBND tỉnh	61/63	48	13	0
5	Phạm Văn Dụng	Ủy viên UBND tỉnh	63/63	34	26	3
6	Phạm Quang Đức	Ủy viên UBND tỉnh	63/63	38	21	4
7	Tạ Ngọc Giáo	Ủy viên UBND tỉnh	63/63	38	15	10
8	Trần Huy Hải	Ủy viên UBND tỉnh	63/63	42	20	1
9	Trương Thị Hồng Hạnh	Ủy viên UBND tỉnh	63/63	43	19	1
10	Vũ Ngọc Khiếu	Ủy viên UBND tỉnh	63/63	40	21	2
11	Vũ Tiến Khoái	Ủy viên UBND tỉnh	63/63	40	21	2
12	Đoàn Hồng Kỳ	Ủy viên UBND tỉnh	63/63	51	12	0
13	Nguyễn Văn Minh	Ủy viên UBND tỉnh	63/63	48	12	3
14	Lê Tiến Ninh	Ủy viên UBND tỉnh	63/63	47	15	1
15	Hoàng Văn Thành	Ủy viên UBND tỉnh	62/63	47	14	1
16	Nguyễn Khắc Thận	Ủy viên UBND tỉnh	63/63	54	9	0
17	Trần Ngọc Tuấn	Ủy viên UBND tỉnh	63/63	43	18	2
18	Đình Trọng Xá	Ủy viên UBND tỉnh	63/63	37	21	5

## VŨ THƯ

### 397 thanh niên đến khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Nhằm tuyển chọn công dân đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2019, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Vũ Thư tổ chức khám sức khỏe cho nam thanh niên ở 15 xã phía Bắc đã qua vòng sơ tuyển ở các xã, thị trấn.

Để đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của từng nam thanh niên, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đã lựa chọn 30 y bác sĩ chuyên khoa giỏi, nhiều kinh nghiệm tham gia đoàn khám.

Nhiều máy móc, thiết bị hiện đại cũng được đưa vào phục vụ công tác khám sức khỏe. Những ngày đầu khám tuyển, đa số thanh niên ở các địa phương đều có tu tướng ổn định, xác định nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc, chấp hành nghiêm lệnh khám. Do làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt nên công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự diễn ra khá thuận lợi. Số thanh niên đến khám là 397, đạt 62%,

trong đó 180 thanh niên đủ sức khỏe, đạt 45%.

Để công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019 đạt yêu cầu đề ra, trong các ngày 15 và 16/12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Vũ Thư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hội đồng nghĩa vụ quân sự 15 xã phía Nam huyện thực hiện tiếp các bước khám tuyển, quản lý các số tại địa phương để đón đóc thanh niên lên khám.

THU TRANG

## 98% gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh

Những năm qua, ngành Y tế luôn tích cực triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, trong đó có việc vận động người dân sử dụng nguồn nước hợp

vệ sinh. Cùng với hiệu quả từ chương trình nước sạch nông thôn, số hộ dân trong tỉnh nâng cao ý thức, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh ngày càng tăng. Theo thống kê, đến nay có

98% số hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày. Kết quả trên góp phần tích cực nâng cao chất lượng công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

HÀ ANH

**X**ã Thanh Tân (Kiến Xương) đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2013. Từ đó đến nay, Thanh Tân tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu gắn với mục tiêu trở thành đô thị loại V vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân cho biết: Quan điểm xây dựng NTM ở địa phương là cuộc cách mạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn không có điểm dừng, nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, vì vậy phải triển khai toàn diện, đồng bộ, trong đó ưu tiên phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho nhân dân. Mục tiêu của Thanh Tân hướng tới xã có nền sản xuất phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, người dân được hưởng chất lượng cuộc sống như người dân thành phố. Vì thế, Thanh Tân đang dồn sức để phấn đấu năm 2019 hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao và NTM kiểu

## THANH TÂN

# Hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị loại V

mẫu, hết năm 2020 sẽ đạt tiêu chí đô thị loại V. Hiện tại, Thanh Tân còn một số tiêu chí phải hoàn thiện, cụ thể như tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo, trường học và sản xuất, thu nhập. Xét về tiêu chí xã NTM nâng cao, hiện tại tỷ lệ hộ nghèo ở Thanh Tân còn 2,6%, trong khi yêu cầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 1%, tiêu chí trường học còn Trường Mầm non chưa đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đối với xã NTM kiểu mẫu phải cần ít nhất có 2 HTX kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người gấp 1,5 lần trở lên so với thời điểm xét công nhận NTM, trong khi đó hiện nay Thanh Tân mới có 1 HTX, thu nhập bình quân đầu người mới gấp 1,32 lần trước đó. Đặc biệt phải là xã không có hộ

nghèo và người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên. Theo ông Bùi Mạnh Hà, để hoàn thành các tiêu chí trên, Thanh Tân đã đưa ra lộ trình triển khai cụ thể. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động làm chuyển biến nhận thức, khơi dậy niềm tự hào của người dân chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nội dung tuyên truyền sẽ tập trung vào 11 tiêu chí xã NTM nâng cao, 4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu và 6 tiêu chuẩn xây dựng đô thị loại V. Để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo gắn liền với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, Thanh Tân tiếp tục thực hiện chủ trương tích tụ đất đai, phát triển các doanh nghiệp trong nông nghiệp, coi đây là điều

kiện tiên quyết để nông nghiệp trở thành sản xuất hàng hóa. Trước mắt, mở rộng diện tích cho Công ty TNHH Hưng Cúc thuê đất đến năm 2020 khoảng 50ha tập trung, phát huy hiệu quả của các mô hình sản xuất tập trung hiện có và khuyến khích các cá nhân khác thuê ruộng sản xuất tập trung. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, Thanh Tân phát huy lợi thế cụm công nghiệp để giải quyết việc làm cho người dân trong độ tuổi lao động, đồng thời khuyến khích đưa ngành nghề tiểu thủ công nghiệp về địa phương để giải quyết nguồn lao động trong lịch nông nhàn. Quy hoạch khu dân cư tập trung phía Nam sông An Thái hình thành khu chuyên về thương mại, dịch vụ, khai thác triệt để nhu cầu mua sắm



Trung tâm xã Thanh Tân.

của trên 2.000 công nhân trong cụm công nghiệp, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có điều kiện đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, cửa hàng tự chọn, các dịch vụ khác.

Hiện tại, xã đã khảo sát, thiết kế các hạng mục còn thiếu ở Trường Mầm non để tiến hành

xây thêm với mục tiêu sang năm 2019 sẽ hoàn thiện để đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Để phấn đấu hết năm 2019 không còn hộ nghèo, Thanh Tân sẽ rà soát, xem xét những hộ không thật sự nghèo cho ra chính sách hỗ trợ đối với từng

hộ. Đồng thời tiến hành xét lại, cho ra khỏi hộ nghèo đối với những gia đình trước đây tách hộ để được hưởng chính sách hộ nghèo nhưng có con thu nhập trên 4 triệu đồng/tháng trở lên. Đối với tiêu chí đô thị loại V, Thanh Tân tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông ở các khu dân cư, các đường trục chính, hệ thống điện chiếu sáng, kiểm tra lại hệ thống cây xanh. Địa phương cũng đã họp bàn đưa ra cơ chế kích cầu cho các thôn xây dựng tường bao, đường đi trong nghĩa trang theo mô hình mới, trở thành nơi văn hóa tâm linh của người dân. Ngoài ra, Thanh Tân cũng xây dựng lò đốt rác ở vị trí mới...

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người dân, Thanh Tân phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 13%, công nghiệp, xây dựng chiếm 47%, dịch vụ, thương mại chiếm 40%, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 12 - 15%/năm, xã không còn hộ nghèo... đúng với các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu và đô thị loại V theo kế hoạch đề ra.

THU THỦY